



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดว่าหากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ยื่นเอกสารการสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศนี้หรือข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบและให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงประธานกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น

จังหวัดสตูลแจ้งว่าได้แจ้งรายชื่อข้าราชการในสังกัดรายนายเอกชัย อุ่นคง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดสตูล ให้เป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกฯ ครบถ้วนตามกำหนดเวลารับสมัคร แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของข้าราชการรายดังกล่าวตามผนวก ก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริงตามที่มีการทักท้วงและข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
จึงเพิ่มเติมรายชื่อนายเอกชัย อุ่นคง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดสตูล เป็นผู้ที่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย